



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๗๗

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตามที่ บริษัท ไทยทีวี จำกัด ได้เสนอแนวทางการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ภาพลักษณ์และการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการใช้ภาษาและการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเข้าใจที่จะปรับตัว พร้อมแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองสวัสดิการ และงานประชาสัมพันธ์ กองกลางหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการลงนามความร่วมมือดังกล่าว โดยผู้รับผิดชอบข้างต้นได้หารือร่วมกันแล้ว จึงสรุปผลเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา พอสรุปได้ดังนี้

๑. บริษัทฯ ได้เสนอติดตั้งเครื่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ขนาด ๓๒ นิ้ว (ยี่ห้อซัมซุง) ตามจุดที่มหาวิทยาลัยอนุญาต จำนวน ๔๙ จุด

๒. ที่ประชุมมอบหมายให้กองสวัสดิการและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานกับฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ วางระบบและเชื่อมต่อสายสัญญาณทุกเครื่องให้เป็นเครือข่ายเดียวกันเพื่อควบคุมโดยศูนย์กลางอยู่ที่อาคาร ๗๐ ปี หรืองานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้สำหรับเป็นระบบที่มิวงจรมีปิดภายในมหาวิทยาลัยเป็นอีกช่องทางหนึ่งทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยได้ เช่น การถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญา กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ

๓. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง พิจารณาและประสานกับบริษัทฯ ต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การทำความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนควรพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมกับทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่เป็นผลประโยชน์ที่ทับซ้อน ทั้งนี้ ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้รอบด้าน เช่น มูลค่าในการลงทุน รายรับ รายจ่าย จุดติดตั้งที่เหมาะสม การเปิด-ปิด หรือเปลี่ยนแปลงช่องสัญญาณ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ให้ชัดเจน

๒. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีโครงการ More TV ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมลงทุนร่วมกันกับทุกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสามารถผลิตรายการของมหาวิทยาลัยเองได้ ดังนั้น ควรพิจารณาว่า จะสามารถบูรณาการเข้ากับโครงการของบริษัท ไทยทีวี จำกัด ได้หรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)  
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ